
 

ค ำแถลง กรณีกำรซ้ือตรำสำรหนี้บริษัทซีพีเอฟ 

จากกรณีที่ฝ่ายบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้น าเงิน   
ไปซื้อตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพ่ือให้เกิดดอกผล ซึ่งน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและ
สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางนั้น 

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมนัดพิเศษร่วมกับฝ่ายบริหาร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการนโยบายมีมติ ดังต่อไปนี้ 

๑) การบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ด้วยการน าเงินไปซื้อตราสารหนี้ เพ่ือให้เกิดดอกผลน าไปพัฒนาตาม
เป้าหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้น คณะกรรมการนโยบายขอยืนยันว่า สามารถด าเนินการได้ตาม
กฎหมาย และระเบียบ ส.ส.ท.  

๒) แม้ว่าการด าเนินการจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะ จึงพร้อมที่จะรับฟัง
เสียงท้วงติงของสังคม ซึ่งมีความเห็นว่า การซื้อตราสารหนี้ของบริษัทซีพีเอฟเป็นการด าเนินการ            
ทีไ่ม่เหมาะสม และคณะกรรมการนโยบายก็เห็นพ้องกับความเห็นดังกล่าว 

๓) คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาเรื่องข้ันตอนการด าเนินการ และมีมติว่า ฝ่ายบริหารต้องน าแผนบริหาร
การเงินมาขออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับความเห็นชอบเรื่องกรอบนโยบายการบริหารการเงินแล้ว    
ซึ่งผู้อ านวยการ ส.ส.ท. ไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เพราะเข้าใจว่าได้รับความเห็นชอบตาม     
มติคณะกรรมการนโยบาย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   

ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. ขอลาออกเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ต่อการด าเนินการครั้งนี้    
คณะกรรมการนโยบายชื่นชมการตัดสินใจของผู้อ านวยการและฝ่ายบริหาร ว่าเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อองค์กรในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศ แม้กรณีนี้จะไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่อย่างใด  
๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้ขายตราสารหนี้ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป  

 
 

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 
   วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 


